

Số: /BC- UBND

Hoàng Trường, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình KT- XH, QP- AN tháng 7 nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/ 2021

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 7/2021.

I. Về sản xuất Nông- Lâm - Thủy sản và xây dựng NTM:

1. Về Trồng trọt: Chỉ đạo 4 đơn vị thôn vùng nông nghiệp tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ thu mùa năm 2021. Tổng diện tích gieo trồng vụ thu mùa: 129,6 ha. Trong đó: Cây lúa: 109,6ha; Cây ngô: 5,0ha; cây khoai lang và Rau các loại: 5,0 ha; HTX Nông -Lâm -Thủy sản: 10,0 ha.

Hoàn thành tổng điều tra kinh tế trên địa bàn xã (bao gồm: Doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, cơ sở hành chính, tôn giáo, tín ngưỡng).

2. Về Chăn nuôi: Tập trung chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò, kiểm tra đề nghị cấp có thẩm quyền công bố hết dịch; tổ chức giám sát chặt chẽ bệnh dịch tả lợn Châu Phi, phát hiện sớm và xử lý kịp thời không để dịch lây lan ra diện rộng. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, thu gom, giết mổ gia súc.

Thống kê số lượng đầu con gia súc gia cầm chuẩn bị cho công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2021.

3. Về lâm nghiệp: Tổ chức tuyên truyền cho nhân dân có ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng. Phối hợp với lực lượng Kiểm lâm thường trực, chủ động trong công tác PCCCR; Đài truyền thanh xã thường xuyên thông báo, cảnh báo nguy cơ có thể xảy ra cháy rừng để nhân dân biết và có trách nhiệm trong công tác PCCCR và bảo vệ rừng.

4. Về Thủy sản: Tiếp tục vận động ngư dân đầu tư, nâng cấp, sửa chữa tàu thuyền, ngư lưới cụ, phát triển nghề đảm bảo cho việc khai thác thủy sản, nâng cao năng suất, giá trị khai thác; sản lượng khai thác ước đạt: 220 tấn cá các loại; giá trị ước đạt: 8.8 tỷ đồng; tuyên truyền, vận động ngư dân thường xuyên theo dõi chặn chẽ thông tin về thời tiết khi tham gia hoạt động khai thác trên các ngư trường trong mùa mưa bão,

Vận động các chủ đồng nuôi trồng thủy sản (tôm thẻ), đầu tư cải tạo ao đồng sau thu hoạch vụ Xuân hè, tiến hành nuôi thả vụ hè thu và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tập trung công tác phòng chống dịch bệnh gắn với bảo vệ môi trường.

5. Giao thông- Thủy lợi: Tổ chức kiểm tra hệ thống kênh mương tiêu, đê cống phức ngư, chỉ đạo các thôn huy động lực lượng nạo vét các đoạn kênh mương còn ách tắc, khơi thông cống rãnh, đảm bảo cho việc tiêu nước mùa mưa bão; chuẩn bị đầy đủ phương án, kế hoạch, lực lượng, vật tư tại chỗ theo phương án Phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2021.

6. Tài nguyên- Môi trường và XDCB: Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng và đấu giá quyền sử dụng đất theo Quyết định đã được phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện tốt các thủ tục hành chính về việc chuyển quyền sử dụng đất, cho tặng, thừa kế theo nhu cầu chuyển quyền của nhân dân. Tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ còn lại để thực hiện giải phóng mặt bằng tại khu trung tâm thương mại (thôn Văn Phong) ; tổ chức hòa giải, giải quyết các tranh chấp đất đai trong nhân dân.

Tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã và tổ chức thu gom rác thải đưa về nơi quy định để xử lý theo quy định.

Tổ chức tuyên truyền vận động các hộ hai bên đường 510^b di dời công trình trên hành lang an toàn giao thông để tổ chức thi công rãnh thoát nước, nâng cấp đường 510^b đoạn từ thôn Đại Trường đến giáp xã Hoàng Hải.

7. Tài chính- Ngân sách: Xây dựng phương án và triển khai Kế hoạch 3 thu; thu thuế, thu quỹ, thu công nợ năm 2021 đến hộ trên địa bàn toàn xã; rà soát thu các hợp đồng kinh tế, đảm bảo nguồn thu, chi ngân sách.

II. Về Văn hoá xã hội:

1. Về văn hoá thông tin: Tập trung công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tuyên truyền các Chỉ thị, Công điện, các văn bản Chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp trong công tác Phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm; nhiệm vụ chính trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường theo KH 99; KH 89 và Đề án 1089 của huyện trên địa bàn xã; xây dựng Nông thôn mới của địa phương. Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sỹ và kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước; nâng cao chất lượng hoạt động của các làng văn hoá, cơ quan văn hoá.

2. Y tế- Dân số- KHHGD: Tập trung Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh; xây dựng kế hoạch Phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn xã; thường xuyên kiểm tra, rà soát nắm bắt kịp thời người từ nước ngoài, người từ vùng có dịch về địa phương, thông tin báo cáo kịp thời theo quy định và thống kê, hướng dẫn cho công dân đến cơ sở y tế để khai báo, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Làm tốt công tác khám và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Nâng cao công tác truyền thông dân số KHHGD.

3. Về chính sách: Giải quyết tốt chế độ chính sách xã hội, chế độ người có công, Bảo trợ xã hội nhận trên cấp dưới đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7.

4. Kết quả thực hiện Kế hoạch số: 99/KH-UBND ngày 17/9/2019 và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới: Thực hiện Kế hoạch số 89 /KH-UBND ngày 7 / 6/2021 của UBND huyện hoằng Hóa về việc xây dựng mỗi năm một thôn kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025; chỉ đạo các đơn vị thôn huy động nguồn lực, vật lực để hoàn thiện xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tập trung rà soát đánh giá các tiêu chí NTM và khảo sát 2 đơn vị: thôn Văn Phong, thôn Linh Trường để đầu tư xây dựng NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2021; Tập trung chỉ đạo các đơn vị thôn tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch 99 của UBND huyện Hoằng Hóa gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã.

III. Quốc phòng- An ninh và tư pháp:

1. Quốc phòng: Duy trì chế độ trực ban trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, ngăn chặn các vụ việc xảy ra, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Quân sự trong thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp với các đơn vị thôn rà soát, quản lý thanh niên trong độ tuổi khám tuyển nghĩa vụ Quân sự chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2021 đủ quân số, đủ chỉ tiêu huyện giao.

2. An Ninh: Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn. Tổ chức tuyên truyền và đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Thực hiện việc quản lý nhân hộ khẩu theo quy định. Tập trung kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã.

3. Về tư pháp: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; thường xuyên phổ biến giáo dục các văn bản Luật cho cán bộ và nhân dân, Tăng cường công tác quản lý khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân còn tồn đọng; đơn mới phát sinh kịp thời theo quy định của pháp luật, giải quyết tốt việc tranh chấp dân sự ở từng thôn, từng cụm dân cư.

B. NHIỆM VỤ TRONG TÂM THÁNG 8/ 2021

I. Về kinh tế:

1. Nông nghiệp: Tập trung chỉ đạo 4 thôn nông nghiệp chăm sóc cây trồng vụ thu mùa. Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp thường xuyên kiểm tra tình hình phát triển của cây trồng vụ thu- mùa, giám sát tình hình sâu bệnh và có kế hoạch chỉ đạo cụ thể, kịp thời cho các thôn phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả.

Chăn nuôi: Vận động các hộ chăn nuôi chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm trong mùa nắng nóng. Tổ chức thống kê và tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2/2021 đạt hiệu quả.

2. Lâm nghiệp: Tổ chức tuyên truyền đến nhân dân về ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Phân công lực lượng thường trực tại các điểm, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra. Đài truyền thanh xã thường xuyên thông báo, cảnh báo nguy cơ có thể xảy ra cháy rừng để nhân dân biết và có trách nhiệm trong công tác PCCC và bảo vệ rừng.

3. Thủy sản: Tiếp tục vận động ngư dân đầu tư ngư lưới cụ, bám các ngư trường khai thác, nâng cao năng suất, sản lượng khai thác; vận động ngư dân thường xuyên theo dõi chặn chẽ thông tin về thời tiết khi tham gia hoạt động khai thác trên các ngư trường trong mùa mưa bão; BCD Nông nghiệp thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến của thời tiết, kiểm soát chặn chẽ tàu thuyền hoạt động khai thác, ra vào bến trong mùa mưa bão.

4. Giao thông- Thủy lợi: Tiếp tục xây dựng kế hoạch và chỉ đạo cho các đơn vị thôn kiểm tra, nạo vét các đoạn kênh mương tiêu ách tắc đảm bảo cho việc tiêu nước mùa mưa bão, triển khai Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2021; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ sẵn sàng ứng phó kịp thời và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

5. Tài nguyên- Môi trường và XDGB: Xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng các công trình của địa phương, dự án thuê đất, và thực hiện việc giao đất theo các Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện tốt các thủ tục hành chính về việc chuyển quyền sử dụng đất, cho tặng, thừa kế theo nhu cầu chuyển quyền của nhân dân. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện giải phóng mặt bằng tại các khu vực đã quy hoạch; tổ chức hòa giải, giải quyết các tranh chấp đất đai trong nhân dân.

Tổ chức thu gom rác thải đưa về nơi quy định để xử lý, thu phí rác thải tại các đơn vị thôn, hộ gia đình đảm bảo vệ sinh môi trường theo đề án.

Tập trung xây dựng các hạng mục công trình trọng tâm của địa phương, bằng nguồn vốn từ các dự án; từ đầu giá QSD đất theo quy hoạch sử dụng đất và nguồn vốn xã hội hóa do nhân dân đóng góp.

6. Tài chính- ngân sách: Tổ chức triển khai công tác 3 thu: thu thuế, thu quỹ, thu công nợ năm 2021 trên địa bàn xã; kiểm tra giám sát các khoản thu ở thôn đảm bảo thực hiện có hiệu quả.

II. Về Văn hoá xã hội:

1. Về văn hoá thông tin: Tập trung tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp Luật của nhà nước và các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, tuyên truyền các Chỉ thị, Công điện, các văn bản Chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp trong công

tác Phòng, chống dịch COVID-19. Nâng cao chất lượng hoạt động của các làng văn hoá, cơ quan văn hoá, tổ chức quản lý tốt các hoạt động văn hoá trên địa bàn. Xây dựng gia đình Văn hoá ở cụm dân cư. Phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới; Kế hoạch chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường; không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân;

2. Về giáo dục: Quản lý, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh trong dịp hè; Quản lý tốt cơ sở vật chất và bổ sung cho các Trường học chuẩn bị cho khai giảng năm học 2021-2022.

3. Y tế- Dân số- KHHGD: Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã theo Chỉ thị, công điện của các cấp; tăng cường hoạt động của các tổ giám sát ở các thôn, rà soát thống kê các đối tượng từ vùng có dịch, từ tỉnh khác về địa phương chính xác kịp thời, hướng dẫn cho công dân đến trạm y tế khai báo y tế và thông tin báo cáo kịp thời về BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 của xã để chỉ đạo; tập trung công tác phòng chống dịch bệnh không để dịch bệnh xảy ra, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tăng cường hoạt động truyền thông dân số KHHGD - TE.

4. Về chính sách: Giải quyết tốt chế độ chính sách xã hội, chế độ người có công, Bảo trợ xã hội nhận trên cấp dưới đầy đủ kịp thời đúng đối tượng. Đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện. Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn đảm bảo chính xác, đúng đối tượng, đúng kế hoạch đề ra.

5. Xây dựng Nông thôn mới: Tiếp tục xây dựng nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn; tập trung chỉ đạo cụ thể từng công việc, từng nội dung, phân công cán bộ, công chức xây dựng 2 thôn, thôn Văn Phong, thôn Linh Trường đạt thôn NTM kiểu mẫu và đề nghị huyện công nhận vào cuối năm 2021; Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã; các đơn vị thôn tập trung vận động nhân dân làm rãnh thoát nước có nắp đậy tại các tuyến đường trục thôn trong khu dân cư, chỉnh trang nhà Văn hóa, trồng hoa, xây dựng vườn hộ mẫu theo đề án 1089 của huyện; xây dựng đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường trên địa bàn xã, tại các tuyến đường 510^b, đường 22m, các tuyến đường trục thôn, liên thôn, bên sông, bãi biển...

III. Quốc phòng- An ninh và tư pháp:

1. Quốc phòng: Duy trì chế độ trực ban trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, ngăn chặn các vụ việc xảy ra, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Quân sự trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức huấn luyện dân quân Biên theo kế hoạch của huyện; chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong nhiệm vụ phòng, chống thiên tai. Làm tốt công tác hậu phương quân đội.

2. An Ninh: Tăng cường công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trong các khu vực trọng điểm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Tập trung kiểm tra, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, họp chợ cóc, mái che, mái vẩy, hàng quán làm mất an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã.

3. Về tư pháp: Tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân bằng mọi hình thức có chất lượng, để cán bộ và nhân dân có ý thức chấp hành pháp luật.

- Thực hiện tốt đăng ký quản lý khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, cải chính hộ tịch theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân kịp thời và theo quy định của pháp luật, giải quyết tốt việc tranh chấp dân sự ở từng thôn, từng cụm dân cư.

IV. Về tổ chức thực hiện:

Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ, Nghị quyết của HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 kỳ họp thứ nhất đề nghị các ngành đoàn thể, các đơn vị thôn, cán bộ, công chức và nhân dân trong xã nâng cao tinh thần trách nhiệm chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành các mục tiêu KT- XH đề ra.

Nơi nhận:

- UBND Huyện (b/c)
- ĐU- TT HĐND (b/c)
- Các ngành đoàn thể
- Các đơn vị thôn.
- Lưu VP

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Thanh Cảnh